

ภาพกิจกรรม

การจัดประชุมประชาคมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ถนนเส้นทางสายหลักของตำบลหนองคูขาด โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่



รายงานผลการประชาคม เรื่อง การจัดประชุมประชาคมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ถนนเส้นทางสายหลักของตำบลหนองคูขาด โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ถนนสาย ม.ค. ถ. ๑-๐๐๒๖ บ้านโนนแดง – บ้านไพรวัลย์ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และ ถนนสาย ม.ค.ถ๑ - สามแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ - (กม ๕๗๖๕๐ บ้านโนนเกษตร – บ้านโคกหมากเหลี่ยม)

ชื่อหน่วยงาน ดำเนินการประชาคม อำเภอบรบือ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด จัดประชุมประชาคมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการใช้ถนนเส้นทางสายหลักของตำบลหนองคูขาด โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ถนนสาย ม.ค. ถ. ๑-๐๐๒๖ บ้านโนนแดง – บ้านไพรวัลย์ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม และ ถนนสาย ม.ค.ถ๑ - สามแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ - (กม ๕๗๖๕๐ บ้านโนนเกษตร – บ้านโคกหมากเหลี่ยม) ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายอำเภอบรบือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่และตำบลใกล้เคียงที่ได้รับความเดือดร้อน สืบเนื่องจากเรื่องที่ประชาชนในเขตตำบลหนองคูขาดได้ไปร้องเรียนสำนักข่าวสำนักข่าวอัมรินทร์ทีวี ช่อง ๓๔

ว่าถนนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด ได้เกิดการชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทาง

สรุปแนวทางที่จะดำเนินการซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ถนน ดังนี้

- ๑.ซ่อมแซมโดยการใช้งบประมาณของชุมชนตำบลหนองคูขาด
- ๒.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุที่จำเป็นจากหน่วยงานอื่น
- ๓.ขอรับการสนับสนุนวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมถนนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม โดยผู้เข้าร่วมประชุม เห็นด้วยในแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

